



ฉบับที่ 22/2558 วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2558

ภาพกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานวิจัย ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.



แนะนำงานวิจัย



การพัฒนา รูปแบบบริการการศึกษาที่มีผลต่อการเรียนให้
ประสบผลสำเร็จในระบบการศึกษาทางไกล:กรณี

ศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
และมหาวิทยาลัยเปิดแห่งประเทศไทยมาเลเซีย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และมหาวิทยาลัย
เปิดแห่งประเทศไทยมาเลเซียต่อบริการสนับสนุนการศึกษานักศึกษาเห็นว่า เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเรียนให้ประสบผลสำเร็จใน
ระบบการศึกษาทางไกล 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบริการสนับสนุนการศึกษามีผลและจำเป็นต่อการเรียนให้สำเร็จ
ในระบบการศึกษาทางไกลจากนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชและ
มหาวิทยาลัยเปิดแห่งประเทศไทยมาเลเซีย 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการสนับสนุนการศึกษามีผลและจำเป็นต่อการเรียน
ให้สำเร็จในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

การดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นที่ 2 ศึกษาภาคสนาม โดยกลุ่มตัวอย่างมี 3 กลุ่ม คือ นักศึกษา 1,460 คน จาก 10 สาขาวิชา
กระจายทุกภูมิภาค อาจารย์ 100 คน และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 100 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ขั้นที่ 3 การพัฒนารูปแบบของบริการการศึกษา เพื่อ
ช่วยให้นักศึกษาเรียนได้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งขั้นที่ 3 นี้ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ คือ 1) สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 1
และ 2 เพื่อจัดทำร่างแนวทางการให้บริการการศึกษา 2) นำเสนอร่างแนวทางการบริการการศึกษา เพื่อรับข้อเสนอแนะจาก
ผู้บริหาร นักวิจัย และคณาจารย์ของ OUM 3) นำเสนอร่างแนวทางการบริการการศึกษา เพื่อรับข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของไทยจำนวน 15 ท่าน 4) ปรับร่างแนวทางการบริการการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผลการวิจัยมีดังนี้ คือ 1) นักศึกษา มสธ. และนักศึกษาของ OUM เห็นว่าปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการ
เรียนให้สำเร็จลำดับแรก คือ เนื้อหาวิชาดีคุณภาพ ลำดับรองลงมาของนักศึกษา มสธ. คือ การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย
พัฒนาได้สะดวก ส่วนนักศึกษา OUM คือ อาจารย์สอนเสริมมีภูมิรู้ในวิชาที่สอน 2) แนวทางการพัฒนาบริการสนับสนุน
การศึกษา นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของ มสธ.เสนอแนวทางการพัฒนาบริการสนับสนุนการศึกษานในแต่ละด้าน
ใกล้เคียงกัน เช่น ด้านการลงทะเบียน ควรมีหน่วยบริการตอบคำถามที่รวดเร็ว ด้านเนื้อหาชุดวิชา ควรมีการสรุปเนื้อหาของ
แต่ละหน่วย 3) รูปแบบบริการสนับสนุนการศึกษามีผลจะช่วยให้นักศึกษาเรียนได้ประสบผลสำเร็จในระบบการศึกษา
ทางไกล ประกอบด้วย บริการ 3 ระยะ คือ ระยะก่อนศึกษา ระยะระหว่างศึกษา และระยะการประเมินผลการศึกษา โดยใน
แต่ละระยะประกอบด้วยบริการย่อยๆ หลายบริการ



วารสารอิเล็กทรอนิกส์ e-JODIL

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำ “วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม” (Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning : e-JODIL) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิชาการและข้อค้นพบจากการวิจัยสำหรับการเรียนรู้ในระบบทางไกล และเพื่อเป็นช่องทางในการระดมองค์ความรู้ในระบบทางไกลสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) ของการเรียนรู้ในระบบทางไกล โดยกำหนดให้มีการเปิดรับบทความวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยบทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ เพื่อพิจารณาเผยแพร่บนเว็บไซต์ดังกล่าวได้ที่ <http://www.e-jodil.stou.ac.th> ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุรเดช อธิคม โทร. 0 2504 7589-8



การเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนำเสนอในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2558 กรุณาส่งข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานในการตอบตัวชี้วัดด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้ที่ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเผยแพร่และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ที่ www.stou.ac.th/Offices/Ord/RD/from/index.html หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุรเดช อธิคม โทร. 0 2504 7589

ห้องสมุดวิจัยออนไลน์

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำ “ห้องสมุดวิจัยออนไลน์” ภายในห้องสมุดประกอบด้วย

- ▷ ฐานข้อมูลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัย / ฐานข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
- ▷ Research Media (จัดแสดง/นำเสนอข้อมูลความรู้จากการฝึกอบรมด้านการวิจัยในหลักสูตรต่างๆ)
- ▷ ชุดฝึกอบรมทางไกลด้วยสื่อที่หลากหลาย เช่น MP3, file VDO, e-Book เป็นต้น)
- ▷ ฐานข้อมูล ODL Research Center
- ▷ ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
- ▷ facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา และ
- ▷ รายงานประจำปี



นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยบนระบบ Intranet โดยเผยแพร่ในลักษณะ PDF file ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมคลังความรู้ด้านการวิจัยแห่งใหม่ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและวิจัยนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อาคารหอประชุมพุ่มขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อมุ่งส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย ได้นำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และความชำนาญในด้านวิชาการและการวิจัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.ruirc2015.ru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๐ ๘๖๙๔



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค “ฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม” ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กิจกรรมในงานประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ การนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <http://www.research.mu.ac.th/icsss2015> หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4372 2118 ต่อ 319, 320

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2558 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบและกระบวนการวิจัยที่หลากหลาย ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทร. 0 4427 2827 โทรสาร 0 4427 2827 หรือ Email : nirc2015nrru@hotmail.com



มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 11 (SRU National Conference 11th) ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7735 5680



แนะนำการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
โปรดแจ้ง...ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7581

